

60 NĂM HÒA NHỊP dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

KỶ 3: CÙNG VƯỢT KHÓ TIẾN LÊN ĐỔI MỚI

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau các số báo phản ánh khí thế hân hoan của ngày toàn thắng, cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, Báo Thái Bình lao vào nhiệm vụ tuyên truyền việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Những rục rịch chuyển mình của địa phương nhằm thực hiện công cuộc đổi mới vĩ đại do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã được thể hiện qua nhiều số báo giai đoạn 1980 - 1990.

Cùng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội

Nhà báo Thiếu Văn Sơn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình chia sẻ, ông không thể quên những ngày tháng 4/1975 lịch sử, khi ấy khí thế chiến thắng đã dâng lên trong toàn quân, toàn dân. Tin tức chiến thắng dồn dập từ miền Nam đưa về, các số báo đều đưa tin chiến thắng trên trang nhất, các trang trong cũng mở các chuyên mục mới như: Thêm công chăm bón, thêm tạ thóc vàng, mừng miền Nam đại thắng; thi đua mỗi người làm việc bằng hai, mừng miền Nam đại thắng; mừng miền Nam toàn thắng, tỏ lòng nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại Ngày 30/4/1975, Sài Gòn và miền Nam hoàn toàn giải phóng, công tác chuẩn bị cho số báo mừng chiến thắng đã được lên kế hoạch từ trước, phóng viên được giao viết bài cho số báo mừng chiến thắng khẩn trương về cơ sở, phỏng



Số báo đầu tháng ra từ tháng 7/1989 là tiền đề xuất bản Ngày san Thái Bình.

vấn lấy tư liệu viết bài trong niềm vui khó tả vì biết ngày chiến thắng đã đến. Tuy nhiên, ngày ấy tuần mới có 2 số báo ra thứ tư và thứ bảy, ngày Sài Gòn giải phóng vào 30/4/1975 đúng thứ tư nên cũng phải đến thứ bảy, ngày 3/5/1975, Báo Thái Bình mới ra được số mừng Sài Gòn giải

phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đó là số báo được in hai màu, nổi bật bài xã luận "Bằng hành động cách mạng mừng Việt Nam toàn thắng".

Các số báo sau tiếp tục dành thời lượng phản ánh khi thế thi đua lao động sản xuất "ngày làm việc bằng hai" và đặc biệt là công tác

đón bộ đội, thương binh trở về, công tác thương binh và xã hội sau chiến tranh, công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội giai đoạn mới, công tác vận động nhân dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới...

Phải nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đó là chủ trương lớn của Đảng ta sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tháng 7/1975, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đại hội đề ra phương hướng hành động: "Từ đất và sức lao động đi ra, từ lúa và lợn đi lên". Ông Phạm Ngọc Đáp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Khi còn là Trưởng ban Tuyên huấn, tôi được giao Chủ nhiệm Báo Thái Bình. Báo Thái Bình luôn bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, tuyên truyền toàn diện các vấn đề mà tình hình đang thực hiện cao độ như: tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp song song với đẩy mạnh phát triển sản xuất

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Để thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ này, Báo có nhiều chuyên mục mới như: từ đất đi ra, cung cách làm ăn mới trong nông nghiệp... Báo Thái Bình tích cực thực hiện nhiệm vụ phát hiện, biểu dương và tổng kết các định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Các mô hình điển hình thời điểm ấy như: HTX nông nghiệp Vũ Thắng, HTX mua bán xã Tây Giang và Nhà máy Đường - Rượu - Giầy Hưng Nhân thường xuyên được phản ánh để các địa phương thi đua, học tập và làm theo, được nhiều địa phương trong cả nước đến tham quan và học tập. Các vấn đề về kinh tế như khoán sản phẩm, phát triển kinh tế gia đình, phát huy quyền làm chủ của người lao động được phản ánh đến tận nhà dân cho một cuộc đổi mới về quản lý kinh tế và các lĩnh vực xã hội khác đang đến gần.

Đóng góp vào con đường đổi mới

Giữa những năm 1980, tình hình trong nước, thế giới diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ngày càng trầm trọng. Tình hình của Thái Bình cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, các nhà báo cũng không nằm ngoài lệ. Phóng viên đi cơ sở bằng xe đạp cao tòng, đường sá còn khá lầy lội, ở trâu, ở gà nên mặc dù từ thị xã Thái Bình về nơi xa nhất cũng chỉ trên dưới 40km song họ vẫn thường mất hàng tuần đi cơ sở. Cũng như đội ngũ nhà báo Việt Nam nói chung, những người làm báo Thái Bình mất đã thấy, tai đã nghe nhiều điều nên những tri tuệ, bảo thủ, hạn chế và bất cập của cơ chế quản lý báo cấp sớm được những người

cầm bút phát hiện, phản ánh trên báo trước đòi hỏi cho một cuộc đổi mới cần thực hiện. Tháng 8/1985, thực hiện Nghị quyết 8 của Trung ương Đảng (khóa V) về thực hiện một bước xóa bỏ quan liêu bao cấp, thực hiện tập trung dân chủ chuyển sang hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, với định hướng của Tỉnh ủy, Ban Biên tập, các phóng viên đã nhanh nhay vào cuộc phản ánh về các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế thời điểm đó. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, trước những định hướng đặt ra về đổi mới đất nước, Báo Thái Bình mở chuyên mục "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng". Ông Phạm Văn Bãi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ: Thời gian từ năm 1987 tôi làm Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Trước những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, từ những bài giảng Nghị quyết, tôi thường trực tiếp viết thành bài đăng Báo Thái Bình. Các bài viết ngắn gọn lại, cô đọng và phổ thông hóa tinh thần, nội dung Nghị quyết để cho người dân khi đọc cũng thấy dễ hiểu, dễ nhớ. Các vấn đề về đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới phong cách làm việc, tổ chức lại sản xuất, tự hạch toán kinh tế được chú trọng phản ánh.

Nhìn lại thời gian làm báo số nổi đó, nhà báo Hải Đăng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Báo Thái Bình chia sẻ: Tôi vốn học đại học kinh tế nhưng đi làm báo, khi được giao thực hiện những bài viết về xóa bỏ bao cấp, tự hạch toán, kinh doanh... khi ấy tôi thấy sung sướng lắm. Được phản ánh, được phân tích những đòi hỏi tất yếu của thị trường, của đổi mới tư duy kinh tế tôi có nhiều

cảm hứng làm việc. Vì vậy, trong thời gian ngắn, tôi đã thực hiện nhiều loạt bài phân tích về các vấn đề tìm hướng đi mới, cách làm ăn mới. Các vấn đề về sản xuất nông nghiệp như đổi mới quản lý hợp tác xã, khoán 10, đổi mới cơ cấu giống lúa, chuyển lúa chiêm sang lúa xuân, phát triển vụ đông đã được phản ánh đậm nét cổ vũ cho sự đổi mới toàn diện mọi mặt đời sống xã hội mà Đại hội VI khởi xướng và lãnh đạo.

Đại hội VI chỉ rõ phải "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", đặc biệt sau các bài viết "Những việc cần làm ngay" của tác giả N.V.L đăng trên Báo Nhân Dân, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Thái Bình đã mở chuyên mục "Hưởng ứng những việc cần làm ngay trong đó có "Ý kiến nhân dân" là chủ đạo để tiếp nhận, đăng tải, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của đảng viên, cán bộ và nhân dân, biểu dương những việc làm tốt đồng thời phê phán các việc làm sai, vi phạm. Với việc phân công tổ phỏng viên phụ trách, chuyên mục cũng nhận được sự quan tâm cộng tác của đồng đảo bạn đọc trong tỉnh. Ngay sau 2 chuyên mục đầu tiên phản ánh về một số việc tiêu cực đang xảy ra chưa được xử lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Sĩ

Kiểm đã có thư khẳng định đây là nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng là những việc cần tập trung giải quyết của tỉnh, yêu cầu các đơn vị được nêu khẩn trương kết luận, xử lý, trả lời công khai trên báo. Nhà báo Thiếu Văn Sơn chia sẻ: Ban đầu khi đăng tải "Ý kiến nhân dân", một số đơn vị cũng chưa chịu nhận sai, có đơn vị còn kiện Báo Thái Bình, một số việc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải

tổ chức họp, thậm chí vào cuộc kiểm tra song đều kết luận các nội dung báo nêu là đúng sự thật, yêu cầu các đơn vị có vi phạm tiếp thu, sửa chữa. Còn lại, nhiều đơn vị đã có bài tiếp thu phê bình rất nghiêm túc làm chuyên mục càng có tiếng nói hơn. Cùng với "Ý kiến nhân dân", Báo vẫn duy trì chuyên mục "Chống - xây". Cái hay ở chuyên mục này là nhiều cái tồn tại, cái chưa tốt được người viết phốt thò, đọc vừa để nhớ vừa thấm tháy. Cùng với đó, Báo Thái Bình cũng mở chuyên mục "Ý kiến giám đốc" để chia sẻ các kinh nghiệm về đổi mới quản lý, tổ chức sản xuất. Nhà báo Thiếu Văn Sơn chia sẻ đó là thời kỳ làm báo còn nhiều vất vả, thiếu thốn song đáng kết. Anh em phóng viên đi về, có bài viết mới thường đem cho nhau đọc, góp ý, cùng nhau tranh luận cái hay, cái chưa hay. Vì vậy, tin viết rất cô đọng, súc tích, bài không quá 800 chữ, tính phê bình trên báo cao.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, ở một số năm, một số thời điểm, công tác tuyên truyền trên mặt báo bắt đầu đi vào lối mòn, nội dung thờ ơ nhạt, nội dung chuyên mục giảm so với thời gian trước. Trước công cuộc đổi mới toàn diện trên đất nước và những yêu cầu về thông tin, từ tháng 7/1989, Báo Thái Bình xuất bản thêm số đầu tháng, 8 trang. Đó là số báo viết "thoảng tay", có trang văn nghệ, nhiều câu chuyện cảnh giác, bài điều tra, phê bình, hình thức trang báo được chỉnh bày hấp dẫn hơn để thấy cùng với đòi hỏi về đổi mới toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Báo Thái Bình cũng đang bước vào công cuộc đổi mới vĩ đại của đất nước.

(còn nữa)
TRẦN HƯƠNG

THÁI THỤY

Tăng cường lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án



Thị công nâng cấp đê biển số 8 qua địa bàn thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Thái Thụy là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, do đó việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cơ bản, dự án trên địa bàn được ưu tiên nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, đến nay các công trình, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ bảo đảm kế hoạch đề ra.

Công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện là một trong những công trình trọng điểm của huyện với tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng, quy mô gồm: nhà văn hóa trung tâm 3 tầng và một tầng hầm để xe với chiều cao 18,3m, tổng diện tích sàn hơn 4.400m²; khu quảng trường rộng gần 9.000m² được lát đá và hệ thống chiếu sáng. Công trình được khởi công từ tháng 9/2020, dự kiến

đến tháng 3/2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Anh Nguyễn Đức Thọ (Công ty Cổ phần Đông Đô Thái Bình), chỉ huy công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thái Thụy cho biết: Thời gian qua, nhà thầu thi công đã tập trung huy động nhân lực cùng phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục như khu nhà văn hóa trung tâm, quảng trường, hệ thống chiếu sáng... Đến nay đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công theo hợp đồng đã ký kết, vượt tiến độ thực hiện hợp đồng khoảng 3 tháng. Với tiến độ như hiện nay, nhà thầu thi công phần đầu sẽ hoàn thành dự án và bàn giao công trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng vào đầu tháng 1/2022.

Trong năm 2021, huyện Thái Thụy triển khai thực hiện 12 dự án xây dựng

công trình cơ bản, trong đó có 5 dự án sử dụng nguồn vốn trung ương và tỉnh, 7 dự án nguồn vốn ngân sách huyện và vốn khác. Đến nay, nhiều công trình, dự án đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ đề ra, điển hình như dự án xử lý cấp bách kênh Thiên Kiều thuộc đề cử sông tại Trà Lý, đoạn từ K3+040 đến K4+000, huyện Thái Thụy khởi công từ đầu tháng 12/2020 đến cuối tháng 6/2021 đã tổ chức thi công xong và đã được tổ chức nghiệm thu hoàn thành theo quy định; dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy khởi công tháng 5/2020 đến nay khởi công xây lắp các nhà thầu đã thực hiện ước đạt trên 120 tỷ đồng, vượt yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng...

Theo ông Bùi Thế Dân,

Giám đốc Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy: Tiến độ thực hiện các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện của từng dự án. Khi có vướng mắc, khó khăn, kịp thời kiểm tra ngoài thực địa, tổ chức họp với các ngành liên quan để bàn, thống nhất biện pháp và chỉ đạo vào cuộc tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn; tăng cường chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tập trung huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động. Do vậy, trong năm 2021 mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công nhưng các đơn vị, nhà thầu vẫn duy trì thi công các công trình, dự án hiệu quả, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Hiện nay, Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp đơn vị tư vấn giám sát huy động xuyên bám sát công trình để kịp thời kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công, nắm bắt được thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện để tham mưu cho huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời và ban hành văn bản đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đi liền với bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đối với các công trình, dự án.

TRẦN TUẤN

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Phát huy vai trò trong công tác an toàn vệ sinh lao động

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong ngành điện luôn là việc được đặt lên hàng đầu. Trước yêu cầu này, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình đã tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ cho đoàn viên, người lao động. Đặc thù lao động ngành điện tiềm ẩn rủi ro cao. Người lao động ngành điện thường xuyên phải làm việc trong các tư thế khó khăn, dễ xảy ra tai nạn như làm việc trên cao, trong trạm điện, trên hệ thống đường dây tải điện, trong các nhà máy sản xuất điện, điều kiện môi trường làm việc khắc nghiệt như nắng nóng, lạnh giá, dầm tối, mưa gió, bão... Hiểu rõ điều đó, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình luôn chủ động, tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm nghiêm ngặt trong công tác quản lý, vận hành, sản xuất; trang bị phương tiện bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho người lao động tại các đơn vị. Ông Vũ Hữu Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chia sẻ: Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn triển khai văn hóa an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tai nạn lao động và sự cố do chủ quan. Công tác kiểm tra, giám sát về an toàn lao động được các cấp lãnh đạo, cán bộ công đoàn, cán bộ an toàn

lao động quan tâm thực hiện hàng ngày dưới nhiều hình thức. Tại các đơn vị, Công đoàn đã đẩy mạnh phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm sản xuất ổn định. Phối hợp chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động. Các đơn vị cũng đã bố trí công việc phù hợp với điều kiện, tình trạng sức khỏe của người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất, tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn vệ sinh viên...

Việc quan tâm và triển khai thường xuyên các giải pháp bảo đảm ATVSLĐ của Công đoàn Công ty đã góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động trong ngành điện. Anh Đào Như Tân, Đội trưởng Đội Hotline, Công ty Điện lực Thái Bình chia sẻ: Đội Hotline chúng tôi có 7 người làm nhiệm vụ sửa chữa lưới điện theo

công nghệ cao không cần cắt điện. Với những người lao động trực tiếp, việc bảo đảm an toàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do đó ý thức chấp hành quy định về an toàn lao động là điều kiện tiên quyết để không xảy ra tai nạn. Ý thức này thể hiện bằng hành vi như kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị bảo hộ lao động, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ có thể gây mất an toàn, có một thái độ cẩn trọng trong suốt quá trình làm việc, thực hiện đúng đủ và đúng các biện pháp an toàn cần thiết đối với công việc như các kỹ năng thực hành theo đúng quy trình, quy định trong công tác khi tiếp xúc, làm việc trên hệ thống lưới điện. Bên cạnh đó, yếu tố sức khỏe, tâm trạng của người lao động cũng có tác động không nhỏ đến việc bảo đảm an toàn lao động. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đúng quy định trong làm việc, chúng tôi phải hết sức quan tâm tới yếu tố sức khỏe và trạng thái tâm lý khi

tác nghiệp để tránh tai nạn có thể xảy ra.

Anh Nguyễn Xuân Thế, Điện lực thành phố cho biết: Tai nạn lao động xảy ra ở bất cứ ngành nghề nào cũng là một sự cố thương tâm, gây thiệt hại nhưng nghiêm với ngành điện thì khi một tai nạn lao động xảy ra không chỉ gây thương tích cho người lao động mà còn ảnh hưởng trực tiếp và tức thời đối với công việc sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của cả một cộng đồng. Vì thế, công nhân ngành điện luôn có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn lao động. Luôn học tập nâng cao tay nghề kỹ thuật, thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn lao động.

Với những giải pháp, hoạt động hiệu quả, năm 2021 toàn Công ty Điện lực Thái Bình không có tai nạn liên quan trực tiếp tới thực hiện công tác lưới điện. Thời gian tới, Công đoàn Công ty tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ. Thực hiện các biện pháp chủ động, quyết liệt, đi vào thực chất. Các công đoàn thực thuộc nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giám sát đoàn viên, người lao động chấp hành đúng quy trình an toàn, xây dựng văn hóa an toàn lao động, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất.

MAI THỤ



Đội Hotline, Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra thiết bị trước khi sửa chữa đường dây.